

Mời các bạn cùng tham khảo Văn mẫu Nghị luận câu nói “Bàn tay ta làm nên tất cả Có sức người sỏi đá cũng thành cơm” lớp 8 được chúng tôi chọn lọc và giới thiệu ngay dưới đây nhằm giúp các em học sinh mở rộng vốn từ và tham khảo thêm các ý tưởng cho bài viết của mình.

Đề bài: Nghị luận câu nói “Bàn tay ta làm nên tất cả Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”

Dàn ý nghị luận về câu nói “Bàn tay ta làm nên tất cả Có sức người sỏi đá cũng thành cơm” chi tiết

Mở bài: Giới thiệu câu nói “Bàn tay ta làm nên tất cả Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”

Lao động là phương thức tồn tại của cuộc sống, con người cần lao động để tạo ra của cải vật chất phục vụ cho cuộc sống cả con người, vì vậy sức lực của con người để phục vụ cho lao động là rất quan trọng: bàn tay ta làm nên tất cả có sức người sỏi đá cũng thành cơm.

Thân bài: Nghị luận câu Bàn tay ta làm nên tất cả Có sức người sỏi đá cũng thành cơm

Con người muốn tồn tại và phát triển thì con người cần phải lao động. Mỗi con người có những cách lao động để tạo ra của cải vật chất của riêng mình, có người lao động bằng chân tay, có người lao động bằng trí óc, không ai là không phải lao động. Bàn tay là bộ phận trên cơ thể con người, bàn tay và khối óc giúp cho con người tạo ra những của cải quan trọng để có thể tồn tại và phát triển. Câu nói trên ý muốn nói con người chỉ cần đôi bàn tay và cả sức lao động của mình là có thể tạo ra được của cải và các vật chất khác để tồn tại và phát triển. Có đôi bàn tay và cả những sức lực đổ ra thì những sỏi đá cũng biến thành cơm gạo để cho con người tồn tại, tác giả thật tinh tế khi viết ra những câu thơ đậm tính triết lý, câu nói này muốn khuyên ngăn con người cần lao động để có thể tồn tại, muốn trở thành những con người có ích cho xã hội này chúng ta cần phải rèn luyện cho mình những phẩm chất tốt, cần cù chăm chỉ lao động đó là những điều rất đáng quý nó giúp cho mỗi chúng ta có được điều kiện để nâng cao đời sống của mình.

Những người thành công trong cuộc sống đều bắt nguồn từ những người chăm chỉ học tập, lao động để có thể tạo nên những nguồn của cải vật chất cho gia đình, cho xã hội, có lao động con người mới có thể tồn tại được, không lao động mà chỉ chông chờ vào người khác thì người đó sẽ trở nên thụ động và bị phụ thuộc vào người khác, chính sức lực và công sức của mình bỏ ra để kiếm được những đồng

tiền có ích bươn trải cho cuộc sống là điều rất đáng quý, dù của cải đó có ít hay như thế nào thì chúng ta cũng cần tôn trọng nó, vì đó là công sức mồ hôi và sức lực trí tuệ của chúng ta. Chúng ta luôn luôn cố gắng để có được một cuộc sống tốt và đầy đủ vì vậy chúng ta luôn luôn học hỏi và không ngừng lao động bền bỉ để biến những sức lực và bàn tay khối óc của ta thành những thứ cần thiết cho cuộc sống của mình.

Không có gì là không được tạo ra từ đôi bàn tay của con người, bàn tay ta sẽ tạo ra tất cả những thứ mà ta mong muốn và nó thực sự áp dụng thiết thực vào cuộc sống của mỗi chúng ta. Chúng ta những người thanh niên tiên phong đi đầu trong đất nước hãy cố gắng hết mình để phụng sự cho đất nước mình. Câu nói trên hoàn toàn đúng nó đã được trải nghiệm và đúc kết thành những kinh nghiệm sống của mỗi chúng ta, nó như kim chỉ nam giúp chúng ta học tập và noi theo. Để có thể là một người có ích cho xã hội chúng ta phải học tập và không ngừng nỗ lực rèn luyện bản thân mình. Có rất nhiều những tấm gương sáng trong xã hội để chúng ta học tập và noi theo, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những tấm gương sáng người đã dung tài năng và công sức của mình để học tập và lao động để cống hiến cho dân tộc Việt Nam, người đã đi rất nhiều nơi làm rất nhiều nghề để trải nghiệm được cuộc sống của rất nhiều quốc gia để góp phần tạo ra những thành quả lớn lao cho dân tộc Việt Nam, người tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc, tìm ra nhưng phương pháp chiến đấu hào hùng và đầy tài ba.

Bên cạnh đó lại có những cá nhân lười lao động chỉ chông chờ vào người khác, điều đó sinh ra những con người xấu trở thành những tệ nạn và gánh nặng cho xã hội này. Chúng ta cần phê phán những người chỉ ăn không ngồi đòi, không chịu lao động để tồn tại mà chỉ chông chờ vào người khác. Trộm cắp rượu bia đó là những điều kiện để cho những thói hư tật xấu tồn tại.

Kết luận cho bài viết Nghị luận câu Bàn tay ta làm nên tất cả Có sức người sỏi đá cũng thành cơm

Mỗi chúng ta cần rèn luyện và tu dưỡng bản thân mình để trở thành những người có ích cho xã hội, lao động và học tập là hai nhiệm vụ không thể thiếu trong mỗi chúng ta, học tập để có những kiến thức phục vụ cho cuộc sống này, và lao động để phương thức tồn tại trong cuộc sống.

Nghị luận câu nói “Bàn tay ta làm nên tất cả Có sức người sỏi đá cũng thành cơm” số 2 ý nghĩa nhất

Trong cuộc sống của con người lao động chính là việc để tạo ra của cải vật chất duy trì đời sống của con người, phục vụ những nhu cầu về vật chất cũng như tinh

thần. Nhờ sức mạnh to lớn của đôi bàn tay con người mà xã hội của chúng ta ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.

Chính vì vậy, người xưa mới có câu “Bàn tay ta làm nên tất cả. Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”

Con người muốn phát triển tồn tại thì cần phải lao động chăm chỉ, miệt mài. Những giọt mồ hôi của con người đổ xuống mới có thể biến những vật vô tri như đất đá, thành những vật hữu ích như lúa, ngô, khoai, sắn... phục vụ cho lợi ích của con người.

Bàn tay là một bộ phận vô cùng quan trọng trên cơ thể con người. Trí óc giúp con người tư duy sáng tạo, nhờ bàn tay và khối óc con người mới có thể tồn tại trong xã hội một cách vững vàng, tạo ra chỗ đứng và vị trí của mình trong cộng đồng người.

Câu nói này nhằm khuyên nhủ con người phải biết chăm chỉ lao động, suy nghĩ bởi trên đời này không có gì là miễn phí cả, cũng giống như câu nói “Có làm thì mới có ăn, không dung ai dễ mang phần đến cho” thì câu nói “Bàn tay ta làm nên tất cả có sức người sỏi đá cũng thành cơm” nhằm củng cố cho câu nói trên.

Câu nói này muốn khẳng định một chân lý muốn tồn tại, muốn được người khác tôn trọng thì con người cần phải chăm chỉ lao động, tự tay mình tạo ra của cải vật chất có như thế con người mới tồn tại được ở trong xã hội.

Những con người muốn thành công, muốn có chỗ đứng trong xã hội thì cần phải học tập chăm chỉ, lao động cần cù miệt mài để tạo nên nguồn vật chất cho gia đình, xã hội có như thế con người mới có thể sống sót tồn tại mà không làm ảnh hưởng tới người xung quanh. Được mọi người xung quanh tôn trọng yêu mến.

Ngoài ra, những đồng tiền do chính sức lao động trí tuệ của mình làm ra bao giờ cũng đáng trân trọng hơn khi tiêu những đồng tiền mà người khác mang đến, dù ít hay nhiều thì tự lực cánh sinh để tồn tại cũng sẽ đáng quý hơn là sống như cây tầm gửi neo đậu vào người khác, đến một lúc nào đó, khi cây mẹ chết đi thì cây tầm gửi cũng không thể tồn tại được trên đời.

Những đồng tiền, lúa gạo do chính mình làm ra khi chúng ta tiêu hoặc sử dụng cũng cảm thấy trân trọng hơn rất nhiều, không dễ gì tiêu pha phóng tay bởi con người làm ra của cải vật chất không hề dễ chút nào.

Câu nói trên của cha ông ta là hoàn toàn đúng đắn, nó đúc kết và trải nghiệm qua nhiều thế hệ sống. Chính vì vậy chúng ta hôm nay cần phải cố gắng noi theo

nghiêm túc. Với những học sinh thì cần chăm chỉ học tập tích lũy kinh nghiệm để sau này có thể đóng góp công sức trí tuệ mình tạo ra nhiều của cải vật chất cho gia đình xã hội.

Tuy nhiên trong xã hội chúng ta vẫn có những con người lười lao động muốn sống dựa vào người khác, điều đó khiến cho con người sinh ra tính ỷ lại, lười biếng suy nghĩ và sáng tạo gây gánh nặng cho xã hội. Những con người lười suy nghĩ, lười lao động thường chỉ gây gánh nặng cho xã hội bởi họ sẽ nghĩ nhiều cách kiếm tiền bất chính, như trộm cắp, cướp giật... làm mất trật tự an toàn xã hội.

Chúng ta cần phải kiên quyết, phê phán những người lười biếng, không chịu lao động suốt ngày sống bám vào người khác, làm gánh nặng cho gia đình và xã hội. Những con người này cần được giáo dục, tuyên truyền lối sống tích cực, tạo cho họ những công ăn việc làm phù hợp, kích thích tình yêu lao động trong con người họ, cảm hóa họ để họ hòa nhập với cộng đồng.

Mỗi chúng ta ngay từ khi còn nhỏ cần rèn luyện tu dưỡng bản thân để sau này lớn lên trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, không nên học những thói hư tật xấu, không đi theo những bạn bè lêu lổng học thói ăn chơi, sống trụy lạc, ham hưởng thụ lười lao động.

Nghị luận câu nói “Bàn tay ta làm nên tất cả Có sức người sỏi đá cũng thành cơm” số 2 hay nhất

Nếu nói lao động là điều kiện cần thì sức mạnh của con người chính là điều kiện đủ để tạo ra cơ sở vật chất cho con người. Vậy mới có câu nói:

“Bàn tay ta làm nên tất cả

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”

Ở đây, “bàn tay” là ẩn dụ cho sức lao động của con người còn “sỏi đá” là những khó khăn, vất vả mà con người phải trải qua. Câu ca là cách nói hình ảnh nhằm ca ngợi sức mạnh của người lao động. Đó chính là sức mạnh tạo ra mọi thành tựu trong xã hội.

Chính bàn tay con người đã tạo ra mọi vật dụng hằng ngày để phục vụ cho nhu cầu của bản thân. Con người làm ra thóc gạo, làm ra vật dụng, của cải để phục vụ cho đời sống vật chất của mình. Họ cũng biết tạo ra những sản phẩm nghệ thuật để đời sống tinh thần thêm phong phú.

Nước ta đã từng là một nước nghèo nàn, lạc hậu. Trong hai cuộc chiến đấu chống Pháp và chống Mỹ đất nước ta đã trải qua mưa bom bão đạn và bị tàn phá không ngừng. Những câu chuyện về năm tháng chiến tranh luôn để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí người đọc với những hình ảnh như: “Người chết như ngã rạ. Không buổi sáng nào người trong làng đi chợ, đi làm đồng không gặp ba bốn cái thây nằm còng queo bên đường. Không khí vẫn lên mùi ẩm thối của rác rưởi và mùi gây của xác người” (Vợ nhặt – Kim Lân). Thế rồi khi đất nước thống nhất, nhân dân lại hăng say lao động để hàn gắn vết thương chiến tranh. Bàn tay con người như một liều thuốc xoa dịu đi mọi vết thương mà chiến tranh để lại. Từng ngày trôi qua, hàng loạt công trình mới đã được xây dựng như đường sắt Thống Nhất, thủy điện Thác Bà, dầu khí Vũng Tàu. Mới đây hơn chúng ta còn có các công trình như: “Vệ tinh viễn thông của Việt Nam (VINASAT-1, VINASAT-2)”; “Bản đồ địa chất, bản đồ khoáng sản Việt Nam tỉ lệ 1:200.000”; “Tủ điển Bách khoa Toàn thư”... Từ một đất nước nghèo nàn, lạc hậu, bị tàn phá bởi chiến tranh mà nhờ sức người giờ đây chúng ta đã vươn đến một tầm cao mới, một thế giới của trí thức.

Tóm lại, mọi của cải vật chất trong xã hội đều do con người làm ra. Sức lao động của con người là thật sự cần thiết và đáng trân trọng. Nếu không có sức lao động của con người chúng ta không thể có những của cải vật chất như ngày nay. Sức lao động có thể là lao động chân tay, lao động trí óc nhưng chắc chắn nó đều góp phần làm nên sự no đủ của con người đồng thời cũng có những đóng góp rất lớn cho đất nước.

“Bàn tay ta làm nên tất cả

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”

Đó là một chân lí đã được chứng minh qua nhiều đời nay. Đó là một niềm tin sắt đá: Có lao động thì không có gì là khó khăn cả. Lao động chính là nguồn sống và hạnh phúc của chúng ta.

CLICK NGAY vào **TẢI VỀ** dưới đây để download **Văn mẫu Nghị luận câu nói “Bàn tay ta làm nên tất cả Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”** Ngữ văn lớp 8 hay nhất file word, pdf hoàn toàn miễn phí.